

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2014/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2014; nhiệm vụ, giải pháp
thực hiện 6 tháng cuối năm 2014**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Xét Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 06/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2014; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành với đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2014; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014, trong 6 tháng cuối năm 2014, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 06/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tập trung phát triển nông nghiệp, quản lý chặt chẽ các chương trình hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi tại các địa phương trong tỉnh đảm bảo chất lượng, gắn với triển khai chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Có kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền cho nhân dân, nhất là nhân dân trong vùng chuyên canh cao su, sắn,... khắc phục khó khăn do giá tiêu thụ xuống thấp, tiếp tục duy trì, bảo quản vườn cây, giữ vững vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và tránh thiệt hại trong sản

xuất. Theo dõi chặt chẽ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, phòng, chống lụt bão trong mùa mưa; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, khoáng sản. Đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với diện tích đất chông lán, đất lán chiếm.

2. Tập trung rà soát và đẩy mạnh các biện pháp thu đi đôi với kiểm soát chặt chẽ các khoản thu thuế, phí, lệ phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đôn đốc thu nợ thuế đối với các khoản nợ có khả năng thu hồi, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có số thu lớn, không để phát sinh nợ mới. Tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, ưu tiên phân bổ nguồn lực để xử lý nợ đọng và đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là vào thời điểm cuối năm và ở khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng sâu, vùng xa; chủ động có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là các mặt hàng cao su, cà phê, tinh bột sắn..., tránh phụ thuộc vào một thị trường. Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; duy trì gặp mặt doanh nghiệp hằng quý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

4. Đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục và khẩn trương lập hồ sơ công nhận khi đủ điều kiện; triển khai tốt công tác bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học, các hoạt động hè cho học sinh, sinh viên; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2014-2015; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý việc dạy thêm, học thêm và tình trạng lạm thu, không đúng quy định. Tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người, nhất là trong mùa mưa; chú trọng công tác nâng cao y đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ ngành y tế; quản lý hiệu quả giá thuốc chữa bệnh; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế sinh con thứ 3.

5. Tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Triển khai kịp thời và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người cao tuổi bảo đảm đúng qui định. Tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao; tuyên truyền và triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

6. Tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh, các Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Coi trọng đúng mức công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và khắc phục sự giám sát của chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh.

7. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, trong đó chú trọng thanh tra

trong nội bộ ngành, địa phương để sớm phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Tập trung rà soát và tăng cường đối thoại trực tiếp để giải quyết có hiệu quả những bức xúc của nhân dân phù hợp với quy định của pháp luật, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

8. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, Đề án Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020. Tăng cường các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; quản lý, bảo vệ đường biên giới, cột mốc đoạn qua tỉnh Kon Tum.

9. Tổ chức rà soát chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 và dự báo khả năng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, trên cơ sở đó tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện;
- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể vận động quần chúng, đoàn viên và hội viên tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

CHỦ TỊCH
Hà Ban